

กระทรวงสิ่งแวดล้อมอียิปต์-อิตาลี ร่วมลงนามข้อตกลงพัฒนา เอล กุনা สู่มืองปลอดคาร์บอนชั้นนำของโลก

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2557 เอล กุনা เมืองริมทะเลแดง ได้กลายเป็นสถานที่ลงนามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอียิปต์ กระทรวงสิ่งแวดล้อมของอิตาลี และเมืองเอล กุনা เพื่อสนับสนุนแผนบูรณาการในการผลักดัน เอล กุনা ให้เป็นเมืองปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้เอล กุนา กลายเป็นเมืองปลอดคาร์บอนแห่งแรกในประเทศอียิปต์และทวีปแอฟริกา รวมถึงเป็นหนึ่งในเมืองปลอดคาร์บอนชั้นนำของโลกอีกด้วย

(รูปภาพ: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20140127/666670-a>)

(รูปภาพ: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20140127/666670-b>)

ดร.ไลลา อิสคันดาร์ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอียิปต์ นายฮิแชม ซาซุ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว นายคอรีราโด คลินี อธิบดีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอิตาลี และนายซามิห์ ซอว์อิริส ประธานบริษัท Orascom Development Holding ในฐานะผู้แทนของเมืองเอล กุนา ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว โดยมีพณฯ เมาริซิโอ มัสซารี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศอียิปต์ และนายอาเหม็ด อับดุลเลาะห์ ผู้ว่าราชการ Red Sea Governorate ร่วมเป็นประจักษ์พยานในการลงนามครั้งนี้

ดร.อิสคันดาร์ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอียิปต์ กล่าวว่า “ข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยให้รัฐบาลอียิปต์บรรลุผลสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของอียิปต์ในสายตาชาวโลก และเปิดโอกาสให้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเมืองต่างๆของอียิปต์ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในโครงการและเมืองปลอดคาร์บอนชั้นนำของโลก”

นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอียิปต์ ดึงดูดความสนใจจากนานาชาติมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาภาคสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีหลายประการต่ออียิปต์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับสากลจากการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการสร้างเมืองปลอดคาร์บอน ทั้งนี้ เอล กุনা เป็นเมืองแรกๆที่ร่วมโครงการนี้ เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นต้องการที่จะสร้างเอล กุনাให้เป็นเมืองปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลก นายซาซุ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวของอียิปต์ กล่าวย้าว่า “เอล กุนา จะได้รับตำแหน่งนี้ในไม่ช้า และเราก็จะดำเนินโครงการนี้กับเมืองอื่นๆของอียิปต์ด้วย”

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารความร่วมมือที่ลงนามโดยกระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงพลังงาน และกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอียิปต์ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2556 เพื่อสนับสนุนให้โครงการท่องเที่ยวต่างๆของอียิปต์มีส่วนช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างเมืองปลอดคาร์บอน โดยพิธีสารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในระดับสากล และเปรียบเสมือนก้าวที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก

แหล่งข่าว: Orascom Development Holding